

## CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

# Về nơi in dấu chân Người

Cách đây 58 năm, ngày 26/3/1962, xã Nam Cường (Tiền Hải) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, động viên nhân dân khai hoang lấn biển thành lập xã mới. Khắc ghi những lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Cường luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

### Kỷ ức ngày bác hồ về thăm

Cùng với cụ Phạm Trung Khoát, thôn Chí Cường đi trên con đường xanh bóng mát dẫn ra Khu lưu niệm Bác Hồ, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm của Bác dành cho nhân dân xã Nam Cường nói riêng, nhân dân huyện Tiền Hải nói chung, tình cảm của nhân dân dành cho Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc mãi còn sắt son. 58 năm qua, hình ảnh bình dị, những lời dạy bảo ân cần của Bác vẫn in đậm trong ký ức của người dân Nam Cường. Những câu chuyện về Bác được cụ Khoát cùng như người dân Nam Cường truyền lại cho con cháu là di sản tinh thần vô giá. Với riêng cụ Khoát, đó là niềm vinh dự và cũng là hạnh phúc lớn nhất khi được gặp Bác Hồ, được trực tiếp nghe Bác căn dặn, cụ luôn ghi nhớ và nguyện phấn đấu suốt đời thực hiện lời Bác dạy. Cụ Khoát chia sẻ: 59 năm trước, khi tôi là chàng trai 18 tuổi nghe theo tiếng gọi của Đảng xung phong đi khai hoang lấn biển. Những năm đầu khai hoang lấn biển, người dân Nam Cường bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng bằng sự đồng sức, đồng lòng và với ý chí "Đầy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại" đã biến vùng bãi sinh lầy, sù

vẹt hoang hóa thành cánh đồng trồng lúa, trồng cói và nuôi trồng thủy sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 4 đến tháng 12/1961, nhân dân Nam Cường đã khai phá được hơn 200ha, mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp, trong đó có 90ha đất trồng lúa, hơn 100ha trồng cói và nuôi trồng thủy sản. Biết cần của nhân dân dành cho Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc mãi còn sắt son. 58 năm qua, hình ảnh bình dị, những lời dạy bảo ân cần của Bác vẫn in đậm trong ký ức của người dân Nam Cường. Những câu chuyện về Bác được cụ Khoát cùng như người dân Nam Cường truyền lại cho con cháu là di sản tinh thần vô giá. Với riêng cụ Khoát, đó là niềm vinh dự và cũng là hạnh phúc lớn nhất khi được gặp Bác Hồ, được trực tiếp nghe Bác căn dặn, cụ luôn ghi nhớ và nguyện phấn đấu suốt đời thực hiện lời Bác dạy. Cụ Khoát chia sẻ: 59 năm trước, khi tôi là chàng trai 18 tuổi nghe theo tiếng gọi của Đảng xung phong đi khai hoang lấn biển. Những năm đầu khai hoang lấn biển, người dân Nam Cường bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng bằng sự đồng sức, đồng lòng và với ý chí "Đầy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại" đã biến vùng bãi sinh lầy, sù

các xã viên, Bác nói: Bản đồ vẽ đẹp lắm. Làm được như bản đồ, các xã viên sẽ có một quê hương mới giàu đẹp. Bác còn căn dặn đồng bào khi đi khai hoang: Mọi việc khi mới bắt đầu làm đều khó, phải có quyết tâm thật lớn, vượt mọi khó khăn thì mới đạt được những điều mong muốn. Hiểu được những khó khăn, vất vả trong những ngày trào khai phá đất hoang, quai đê lấn biển và phong trào tăng gia sản xuất của toàn tỉnh Thái Bình.

Trong suốt chặng đường dài gian khổ, đến hôm nay cũng như mãi mãi sau này, nhân dân Nam Cường luôn ghi nhớ và làm theo những lời căn dặn của Bác. Đảng bộ và nhân dân Nam Cường luôn mạnh dạn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong cách nhìn, nếp nghĩ, có được những kết quả thành công đều từ chính khát vọng, những giọt mồ hôi của nhân dân Nam Cường đổ xuống nơi đất hoang để có thành công như ngày hôm nay. Ánh điện đã thay cho đèn dầu leo lét. Đường bê tông, đường đá láng nhựa đã thay cho

### Điện mạo nông thôn khởi sắc

đường đất lầy lội. Nhiều công trình kiên cố với nguồn vốn đầu tư nhiều tỷ đồng đã tạo ra diện mạo quê hương đổi mới, phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Dẫn chúng tôi đi thăm một số thôn trên địa bàn xã, các tuyến đường làng, ngõ xóm đều được vẽ sạch sẽ, những giếng nước hoa ven đường khoe sắc tỏa hương, nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên, ông Đàng Văn Liên, Phó Bí thư Đảng ủy xã phân khởi thông tin: Nam Cường giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới. Thành quả đó là do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã đã đồng lòng thực hiện



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một xóm của bà con nông dân Hợp tác xã Nam Cường mới thành lập do lấn biển khai hoang, ngày 26/3/1962.

Ảnh tư liệu

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin và vinh dự được Bác về thăm. Kinh tế của xã theo từng giai đoạn đều có sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,03%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 53,2 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2015 - 2020 đạt 100 tỷ đồng. Đảng bộ và chính quyền xã luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các

đoàn thể nhân dân đạt tiên tiến và xuất sắc. Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm và phát triển sâu rộng với nhiều nét đẹp văn hóa của quê hương. Đặc biệt, ngày 12/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3438/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia "Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại xã Nam Cường. Khu lưu niệm là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống quê hương cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

MANH THẮNG

## NỖ LỰC HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 2)

nguyên nhân cơ bản là một số hộ dân y thức trách nhiệm chưa cao, chưa đồng thuận với việc thực hiện dự án, không chấp hành quyết định thu hồi đất, có những yêu cầu, đòi hỏi việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường không đúng quy định; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chưa tuyên truyền, giải thích thấu đáo cho người dân có đất bị thu hồi... Để khắc phục hạn chế này, trong thời gian tới ngoài việc tuyên truyền, chỉ đạo sâu sát, thấu đáo của chính quyền các cấp, UBND tỉnh rất mong người dân có đất bị thu hồi đồng thuận, hợp tác thực hiện tốt chủ trương thu hồi đất theo đúng quy định, không vi những để nghị không chính đáng, ngoài chế độ, chính sách rồi lại cản trở, không đồng thuận, không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Năm là: Tập trung cao độ thực hiện các biện pháp thu ngân sách năm 2021, quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2020 cấp huyện, cấp tỉnh phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách theo phương án đã đề ra. Chủ động điều chỉnh hành ngân sách linh hoạt; quản lý chi trong phạm vi dự toán, triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tập trung các nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Ưu tiên bố trí nguồn lực, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như tuyến đường bờ ven biển, đường 221A, đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành, khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình và một số tuyến đường giao thông liên vùng, liên huyện, tạo động lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế nói riêng và vào tỉnh nói chung.

Sáu là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, Chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là các vi phạm lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là

tự ý chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở, tự ý phá vỡ mặt bằng đất canh tác... Yêu cầu các cấp chính quyền, đặc biệt là UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn phải kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để quyết định hình thức xử lý; nếu hành vi vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật hình sự thì phải kiên quyết xử lý; bên cạnh đó cũng phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Có thể khẳng định, mô hình lò đốt rác trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thu gom rác thải và góp phần quan trọng để các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do yêu cầu phát triển nên việc tiếp tục phát triển các lò đốt rác là không phù hợp, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường phải sớm nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cơ chế, giải pháp thu gom và xử lý rác thải bảo đảm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Bên cạnh đó, đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác không đúng nơi quy định đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Bảy là: Chủ trọng ưu tiên nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử đã xuống cấp. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm dụng việc dạy thêm, học thêm trong các trường học và của một bộ phận giáo viên. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động các ngành: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, giảm tải chương trình, áp lực cho học sinh; tăng

cường thanh tra, kiểm tra, có giải pháp hữu hiệu kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số; ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời thông tin, truyền thông, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin không đúng sự thật, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và quần chúng nhân dân. Chú trọng phát triển du lịch làng nghề, sinh thái, văn hóa, tâm linh, đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh.

Tám là: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, liêng phí. Các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, trong tâm là kỷ luật hiệu hợp, văn hóa công vụ và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên với cấp dưới; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cấp dưới với cấp trên; tăng cường kiểm tra công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả để án các cách hành chính, nâng cao chất lượng, giải quyết 100% thủ tục hành chính các trường học, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử đã xuống cấp. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm dụng việc dạy thêm, học thêm trong các trường học và của một bộ phận giáo viên.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự

phối hợp giữa các ngành với các huyện, thành phố, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tập trung đồng người không đúng quy định. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Chín là: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng, chống thiên tai, cháy, nổ; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thành phố Thái Bình phải chủ động quy hoạch và phát triển các bãi đỗ xe, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực để giải phóng mặt bằng triển khai, thi công các điểm nâng một số tuyến đường, huyện phố. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong công tác phòng, chống, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em hiện nay. Mở các đợt cao điểm, các chuyên án tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các băng, ổ nhóm tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kinh thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trước mắt, các cấp, ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công lễ khánh thành "Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam"; đây là sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và chỉ đạo nên cần phải hết sức chu đáo và tuyệt đối an toàn. Đối với các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu, đơn đốc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các khoản thu ngân sách năm 2020. Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí

vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau tết Nguyên đán. Thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. Bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để tết Nguyên đán Tân Sửu thuận sự là tốt vì người nghèo, mọi người, mọi nhà đầm ấm, an vui, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Nhiệm vụ năm 2021 của chúng ta rất nặng nề, thay mặt UBND tỉnh, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và sự tham gia giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Tôi mong muốn và đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, chung tay góp sức để chúng ta tạo ra sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo đà cho tỉnh nhà phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai; phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Cuối cùng, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

## TỔNG KẾT 5 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Chính phủ đã ban hành, nhất là các giải pháp trọng tâm trong Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 88/NQ-CP năm 2011 và Nghị quyết số 12/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ được triển khai thực hiện là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban ATGT quốc gia hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người tham gia giao thông pháp luật và chính sách về chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; giảm TNGT từ 5 - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương hàng năm; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; giảm TNGT do nguyên nhân rượu, bia...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần cố gắng hơn nữa để kéo giảm các vụ TNGT, bảo đảm an toàn cho người dân. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về ATGT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông; quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông phù hợp, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải...

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**  
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 9/12, thế giới đã ghi nhận gần 68,7 triệu người nhiễm và hơn 1,56 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 9/12, cả nước ghi nhận thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay đã có 1.225/1.381 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 121 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 23 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện gần 21.500 người. Dự kiến ngày 17/12/2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất cho tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

Tính đến 17 giờ ngày 9/12, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.305 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh, chỉ còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 vẫn đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng số người đang cách ly tại Trung đoàn 568 là 12 người và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) 20 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 22 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tính đến ngày 9/12 lên 10.282 mẫu.

HOÀNG LANH

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--